



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 589 ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

ช่วงวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ทองเที่ยวคึกคัก อานิสงส์วีซ่าฟรีเกือบครบเพิ่มเที่ยวบินรับไฮซีซั่น
- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ย. หดตัว 6.06% หดตัวต่อเนื่อง ศก.โลก-ส่งออกชะลอกดดัน
- ดัชนีเชื่อมั่นเศรษฐกิจภูมิภาค ต.ค. ทองเที่ยว-ลงทุนหนุน จับตาท้ายแล้งกระทบผลผลิตเกษตร
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.71 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ต.ค. 66

รอมว.ทองเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ประเมินเบื้องต้นพบว่า สัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสูงกว่าที่คาดการณ์ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวรัสเซีย ขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยเป็นอันดับที่ 4 ขยับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด จำนวน 75,079 คน รองลงมา ได้แก่ จีน 58,923 คน อินเดีย 32,555 คน รัสเซีย 27,870 คน และเกาหลีใต้ 27,305 คน ส่วนในสัปดาห์นี้ คาดว่านักท่องเที่ยวจะปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการเริ่มเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป และจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น ที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว รวมถึงการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน และคาซัคสถาน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนก.ย. 66 อยู่ที่ระดับ 91.60 หดตัว 6.06% จากปีก่อน โดยช่วง 9 เดือนแรกของปี 66 อยู่ที่ระดับ 94.31 หดตัว 5.09% จากปีก่อน สำหรับอัตราการใช้กำลังการผลิต (CapU) เดือนก.ย. 66 อยู่ที่ 58.02% โดยช่วง 9 เดือนแรกของปี 66 อยู่ที่ 59.83% โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ดัชนีหดตัวคือ 1) การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัวสะท้อนแนวโน้มการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ชัดเจน 2) การอ่อนค่าของเงินบาท จากเงินทุนไหลออกในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบนำเข้าเพิ่มสูงขึ้น 3) เศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวช้า โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหานี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนทางการเงินและภาระหนี้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนต.ค. 66 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคกลาง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐในพื้นที่ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ที่คาดว่าจะยังคงส่งผลกระทบต่อเนื้อไปจนถึงช่วงกลางปี 67

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.71 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ต.ค. 66 ที่ผ่านมา ที่อยู่ที่ระดับ 36.20 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดโลก เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ขณะที่ผลประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกมาว่า จะคงดอกเบี้ยตามคาด ประกอบกับเฟดลดท่าทีแข็งกร้าว ทำให้ตลาดมองว่าเฟดจะยุติการขึ้นดอกเบี้ยแล้ว ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบสกุลเงินส่วนใหญ่ อีกทั้งราคาทองที่พุ่งขึ้นจากความกังวลในตะวันออกกลางที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติ



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50%, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมในภาคการผลิตปรับตัวลงสู่ระดับ -19.2 ในเดือนต.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก.ย., การเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึ้น 56,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 9.553 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.0 ในเดือนต.ค., ดัชนีภาคการผลิตปรับตัวลงสู่ระดับ 46.7 ในเดือนต.ค., ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น 5,000 ราย สู่ระดับ 217,000 ราย
- **สหภาพยุโรป:** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในยูโรโซนเพิ่มขึ้น 2.9% ในเดือนต.ค.
- **จีน :** ดัชนี PMI ภาคการผลิตปรับตัวลงสู่ระดับ 49.5 ในเดือนต.ค., ดัชนี PMI ภาคบริการปรับตัวลงสู่ระดับ 50.6 ในเดือนต.ค.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.ย.เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 6.0%** เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ประเทศสหรัฐฯ: อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ที่ระดับ 5.25-5.50% สูงสุดในรอบ 22 ปี, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมในภาคการผลิตปรับตัวลงสู่ระดับ -19.2 ในเดือนต.ค. จากระดับ -18.1 ในเดือนก.ย., ยอดการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน, การเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึ้น 56,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 9.553 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.0 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. จากระดับ 49.8 ในเดือนก.ย., ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯปรับตัวลงสู่ระดับ 46.7 ในเดือนต.ค. จากระดับ 49.0 ในเดือนก.ย. เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน, กระทรวงแรงงานเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น 5,000 ราย สู่ระดับ 217,000 รายในสัปดาห์ก่อน

สหภาพยุโรป: อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในยูโรโซนเพิ่มขึ้น 2.9% ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นอัตราที่ชะลอตัวที่สุดตั้งแต่เดือนก.ค. 64 โดยเป็นผลจากราคาพลังงานที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

จีน : ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนต.ค.ของจีนปรับตัวลงสู่ระดับ 49.5 จากระดับ 50.6 ในเดือนก.ย. สะท้อนให้เห็นว่าภาคการผลิตยังไม่แข็งแกร่งมากเพียงพอ, ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนต.ค. ลดลงสู่ 50.6 จากระดับ 51.7 ในเดือนก.ย. จากการชะลอตัวของกิจกรรมในภาคบริการและการก่อสร้าง

ประเทศญี่ปุ่น: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. โดยได้แรงหนุนจากผลผลิตภาคยานยนต์ ขณะที่เมื่อเทียบเป็นรายปี ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 4.6%

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 6.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ธ.ค. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ระดับ 80.51 ดอลลาร์/บาร์เรล ปรับตัวลดลง 5.03 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 6.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 2 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันของจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีการนำเข้าน้ำมันมากที่สุดในโลกแต่พบว่า PMI ภาคบริการจีนปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยในเดือนต.ค. เนื่องจากยอดขายในภาคบริการขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบ 10 เดือน และการจ้างงานชะลอลงเนื่องจากบริษัทเอกชนขาดความเชื่อมั่น นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังปรับตัวลง หลังจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (66 – 10 พฤศจิกายน 2566)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดุลการค้าเดือนก.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.ย., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
- **ญี่ปุ่น :** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนต.ค., การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนก.ย., ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนต.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ย.
- **จีน :** นำเข้า ส่งออก และดุลการค้าเดือนต.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.
- **สหภาพยุโรป :** เปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนต.ค. ยอดค้าปลีกเดือนก.ย.